
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
สมัยประชุมสามัญสมัยท่ีสอง  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 

วันที่ 29  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕9 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 

.................................. 
 

รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาดที่ลงช่ือและเข้าประชุม 
                

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายชัชวาล อินทะจร ประธานสภา อบต.บ้านหาด ชัชวาล อินทะจร 
๒ นายสนิท สวัสดี  รองประธานสภา อบต. บ้านหาด สนิท สวัสดี  
๓ นายเกษม พ่วงจารี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  เกษม พ่วงจารี 
๔ นายล ายอง เรืองอร่าม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ล ายอง เรืองอร่าม 
๕ นายศิริโรจน์ บุญมั่น สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ ศิริโรจน์ บุญมั่น 
๖ นางสาวเอมวลี พหุพันธ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ เอมวลี พหุพันธ์ 
๗ นายสุชาติ ดีประเสริฐ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ สุชาติ ดีประเสริฐ 
๘ นายฉลวย จงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ ฉลวย จงเจริญ 
๙ นายจเร เกตุกรณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ จเร เกตุกรณ์ 

๑๐ นายทอง ศิรินันท์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ ทอง ศิรินันท์ 
๑๑ นายไพฤทธิ์ ตรัยรัตนสถิต เลขานุการสภา อบต. ไพฤทธิ์ ตรัยรัตนสถิต 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายผ่วน เอมดี นายก อบต.บ้านหาด        ผ่วน เอมดี 
๒ นายวิเชียร เรียบร้อย รองนายก อบต.บ้านหาด วิเชียร เรียบร้อย 
๓. ด.ต.ประเสริฐ ล าพู รองนายก อบต.บ้านหาด ด.ต.ประเสริฐ ล าพู 
๔ นายเชื้อน เกตุกรณ์ เลขานุการนายก อบต. เชื้อน เกตุกรณ์ 
๕ นางธัญญธร สมพงษ์ ผอ.กองคลัง ธัญญธร สมพงษ์ 
๖  นางสาวไพรินทร วัดสุวรรณ์ หัวหน้าส านักปลัด ไพรินทร วัดสุวรรณ์ 
๗ นางสาวศิริพร เอมดี  นักวิชาการศึกษา  ศิริพร เอมดี 
8 นายพีระพงษ์ สีสว่าง ผอ.กองช่าง พีระพงษ์ สีสว่าง  
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ประธานสภา – การประชุมมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลงชื่อและเข้าประชุมจ านวน 10 ท่าน จึง
ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่อง  ประจ าปี พ.ศ.
2559 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้  



 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ  
ประธานสภา ฯ     – ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา ฯ  -การรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมวิสามัญสมัยที่หนึ่ง  ประจ าปี ๒๕59  วันที่ 24 

พฤษภาคม  ๒๕๕9 จะมีสมาชิกสภาท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมตามส าเนา
รายงานการประชุมที่ได้รับแล้วหรือไม่ 

ที่ประชุมสภา ฯ - ไม่มีการเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุม 
ประธานสภา ฯ - ขอมติที่ประชุมสภารับรองรายงานการประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมให้

ยกมือ 
มติที่ประชุมสภา ฯ – สมาชิกสภามีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญสมัยท่ีหนึ่ง 

ประจ าปี 2559 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559  
   
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
ประธานสภา ฯ   - ไม่มี    
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

4.1 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 -2561) 
ประธานสภา ฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาดได้ขอให้สภาพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนา

สามปี พ.ศ.2559- 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 17 ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ชี้แจงต่อที่ประชุม 

นายก อบต. - เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60-๒๕

62) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งได้วิเคราะห์ปัญหา แนว
ทางการพัฒนา และก าหนดโครงการโดยการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และต าบล และ
หมู่บ้านได้เสนอโครงการจากแผนชุมชนมาเพ่ือขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  ซึ่งโครงการที่บรรจุ
ในแผนพัฒนาสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดเพชรบุรี โดยมีโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานชุมชนน่าอยู่ 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา 
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และนันทนาการ 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั้งยืน 



5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ตามร่างแผนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60-๒๕62)ขององค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านหาดที่ทุกท่านได้รับแล้วซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหาดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ วรรคสอง จึงขอความเห็นชอบจากสภาเพ่ือจะได้ประกาศใช้ต่อไป ใน
ส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง 

ปลัด อบต.  - โครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เป็นโครงการที่
เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลของหมู่บ้าน และน าโครงในแผนชุมชนที่จัดท าแล้วเสร็จเสนอ
ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการบรรจุในแผนพัฒนา บางโครงการที่เป็นโครงการ
เปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เช่นโครงการวางท่อระบายน้ าตามแนวล าคลอง 
ล าราง คลอง สาธารณะเพ่ือปรับปรุงเป็นถนนนั้นจะไม่พิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเนื่องจากตามระเบียบกฎหมายท าไม่ได้ การเปลี่ยนสภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดินจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย หากด าเนินการจะเป็นการ
ปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมายซึ่งหากมีการอนุมัติงบประมาณผู้บริหารและสมาชิกสภาจะต้องมี
ความรับผิด ซึ่งในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียงได้มีการพัฒนาโดยการก่อสร้าง
รางคอนกรีตโดยประชาชนที่มีท่ีดินติดล าคลอง ล าราง หรือคลองซอย ยอมอุทิศที่ดินเพ่ือให้มี
พ้ืนที่ถนนเข้าไปในแปลงนาหรือที่ดินของตน จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาทราบรายละเอียดของ
ข้อกฎหมาย เพ่ือจะให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาดถูกต้องตาม
กฎหมายต่อไป 

ประธานสภา  ฯ – จะมีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถามหรือไม่ 
เอมวลี พหุพันธ์  - ตามโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาปี พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างรางระบายเรียบถนนสาย

วัดกุ่ม-ท่าช้างใต้ ช่วงติดห้องแถว เป็นโครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผนชุมชนของหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ไม่
ทราบว่าเหตุใดจึงน ามาบรรจุในแผนพัฒนา 

ปลัด อบต - เป็นโครงการที่เราบรรจุไว้ในแผนเดิม และเล็งเห็นว่าต่อไปอาจมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ
เมื่อมีการขยายผิวถนนในช่วงดังกล่าวด้านทิศตะวันตกเนื่องจากเจ้าของที่ดินได้ยินยอมที่จะให้
องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการถมดินไหล่ทางในปีงบประมาณ 2559 -25560  

ล ายอง เรืองอร่าม – การพัฒนาล าคลอง ล าราง หรือคลองซอย หากพัฒนาเป็นถนนโดยวางท่อระบายน้ าไม่ได้ 
เห็นควรด าเนินการขุดลอกเพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 

เกษม พ่วงจารี - โครงการวางท่อสี่เหลี่ยมคลองนาเรียบเพ่ือขยายผิวจราจรให้มีความกว้างตามสภาพถนนใน
ปัจจุบัน เห็นควรให้มีการท าราวเพ่ือให้ประชาชนผู้สัญจรได้มีความปลอดภัยด้วย 

นายก อบต. - ในการออกแบบเพ่ือขออนุมัติงบประมาณขอให้กองช่างด าเนินการออกแบบราวกั้นเพ่ิมด้วย 
ซึ่งจะให้กรรมการบ้านตรวจสอบรูปแบบอีกครั้งหนึ่ง 

ที่ประชุมสภา ฯ  - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม 
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ประธานสภา ฯ  – ขอมติสภา สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาให้ใช้เป็นแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.

2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด ให้ลงมติโดยการยกมือ 



มติที่ประชุมสภา ฯ – ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2562) เป็นเอก
ฉันทด์้วยเสียง 9 เสียง 
๔.2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 

หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประธานสภาฯ  – ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอให้สภาพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 หมวดค่าครุภัณฑ์  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ฯ พ.ศ.2541 ข้อ 28 ขอเชิญนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลชี้แจงต่อที่ประชุม 

นายก อบต.   -เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน 
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาดได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 แผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกอเนกประสงค์ ความสูง 
2 เมตร กว้าง 1 เมตร จ านวน 1 ตู้ เป็นงบประมาณ 5,000 บาท นั้น  

ซึ่งตามรายละเอียดค าชี้แจงเดิมเป็นการก าหนดคุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 
งบประมาณ พ.ศ.2558 ของส านักงบประมาณ แต่จากจัดหาตามคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ใน
ท้องตลาดมีราคาสูงกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้ และการจัดซื้อตู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดใส่โล่เกียรติ
บัตรที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ เพ่ือจัดวางให้เหมาะสม เห็นว่าถ้าจัดซื้อให้มีขนาดไม่ถึงที่ก าหนดไว้
เดิมก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ จึงขอเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงจากเดิมเป็นจัดซื้อตู้กระจก
อเนกประสงค์ ความสูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร จ านวนเงิน 5,000 
บาท ซึ่งเป็นราคาที่จัดซื้อตามท้องตลาด   

การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์   เป็นอ านาจของสภาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๒8  
ขอให้สภาพิจารณาอนุมัติด้วย  

ประธานสภา ฯ  – จะมีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถามหรือไม่ 
ที่ประชุมสภา ฯ – ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปราย 
ประธานสภา ฯ – ขอมติสภา สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 2559 หมวดค่าครุภัณฑ์ให้ลงมติโดยการยกมือ  
มติที่ประชุมสภา ฯ – ที่ประชุมสภามีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2559 หมวดค่าครุภัณฑ์เป็นเอกฉันท์ด้วยเสียง 9 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภา ฯ  - จะมีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  
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เอมวลี พหุพันธ์ – ด้วยฝายน้ าล้นที่หมู่บ้านใช้งบประมาณ เอส เอ็ม แอล ด าเนินการปัจจุบันได้มีการช ารุด
แตกหัก ขอเรียนถามว่าองค์การบริหารส่วนต าบลจะใช้งบประมาณด าเนินการซ่อมแซมได้
หรือไม่  

นายก อบต. - การด าเนินการซ่อมแซมท่ีจริงหมู่บ้านก็ได้งบประมาณเพ่ิมเติมอีกจ านวน 200,000 บาท 
น่าจะใช้งบประมาณดังกล่าวด าเนินการในส่วนนี้จะพิจารณาว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมี
งบประมาณส่วนไหนที่จะด าเนินการได้บ้าง 

ปลัด อบต. - ในการด าเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่หมู่บ้านด าเนินการเองนั้น จะต้องให้หมู่บ้าน
ด าเนินการยกมอบทรัพย์สินนั้นให้องค์การบริหารส่วนต าบลโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ฯ ก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
ได้ 

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ 
สุชาติ ดีประเสริฐ – ปัจจุบันชลประทานได้ปล่อยน้ าเพ่ือให้เกษตรกรเริ่มท านาปี ในคลองชลประทาน 1 ขวา-

สายใหญ่ฝั่งซ้าย คลองสายหัวกระถิ่นมีวัชพืช ขึ้นปกคลุม ท าให้น้ ามาไม่สะดวกและอาจเข้าไม่
ถึงแปลงนาของประชาชน เห็นควรด าเนินการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้า  

ปลัด อบต. - การฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าที่ผ่านมา เป็นการฉีดพ่นเพ่ือก าจัดต้นมัยราบยักษ์ เนื่องจากเป็นพืช
ก าจัดยาก และบางครั้งเมื่อฉีดได้รับการต่อว่าจากประชาชน ทั้งท่ีล าคลองและคลองซอยอยู่
ติดที่ดินของประชาชนที่ต่อว่า แต่ไม่ร่วมมือในการท าความสะอาดหรือก าจัดวัชพืช ในการ
ด าเนินการคลองสายดังกล่าวสภาได้อนุมัติงบประมาณขุดลอกเม่ือคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา
เห็นว่าปัจจุบันน่าจะด าเนินการขุดลอกตามโครงการไปเลยครั้งเดียวได้หรือไม่ 

นายก อบต.   - ปัจจุบันน้ าในคลองดังกล่าวมีปริมาณมาก หากด าเนินการจะให้การขุดลอกไม่เป็นไปตาม
รูปแบบ และเห็นว่าน้ าก็เข้าถึงแปลงนาประชาชนมีบางส่วนที่มีต้นไม้หญ้ากีดขวางขอให้
ประชาชนที่ใช้ประโยชน์ด าเนินการพัฒนาก่อน ส่วนการแก้ไขปัญหาเห็นควรปรับปรุงวางท่อ
ใหม่ให้มีขนาดกว้างกว่าเดิม  ส่วนการด าเนินการขุดลอกเห็นควรด าเนินการเมื่อมีการเก็บ
เกี่ยวข้าวนาปีแล้วเสร็จ  

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ  
สนิท สวัสดี  - ด้วยถนนเส้นไร่แค-หนองแก้ว ผิวได้มีการช ารุดแตกหักแม้จะได้มีการซ่อมบ ารุงโดยการลาด

ยางทับ ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ  
ฉลวย จงเจริญ - ถนนเส้นไร่หลวง และเส้นไร่แค ก็มีการช ารุดเช่นกันขอให้ด าเนินการไปพร้อมกันในคราว

เดียวกัน 
นายก อบต. - ถนนดังกล่าวทั้งสามเส้นไม่มีไหล่ทางและบางส่วนข้างใต้เป็นโพรงดิน ท าให้มีการยุบตัวจะ

ให้การซ่อมบ ารุงได้ผลต้องมีการขยายผิวจราจร ถมดินไหลทาง ขอให้สมาชิกสภาช่วยเจรจา
กับเจ้าของที่ดินด้วย ในส่วนของการซ่อมบ ารุงขอให้กองช่างไปด าเนินการส ารวจและขอ
อนุมัติงบประมาณต่อไป 

ฉลวย จงเจริญ - ในส่วนนี้ผมขอให้ท่านนายก อบต. ช่วยพูดคุยกับเจ้าของที่ดินเนื่องจากเจ้าของที่ดินบางราย
รู้จักและสนิทสนมกับผู้บริหาร 

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ 
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ฉลวย จงเจริญ - ไฟสัญญาณเตือนแยกทางเชื่อมถนนทางหลวง-ไร่มะตูม ตรงบ้านก านันใช้งานไม่ได้ 1 ดวง
ขอให้ด าเนินการซ่อมแซมด้วย 

นายก อบต. - ให้กองช่างไปส ารวจและจัดหาผู้รับจ้างต่อไป 
ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ  
ประธานสภา ฯ  - บัดนี้เวลา ๑2.00 นาฬิกา ขอปิดการประชุมสภาในวันนี้ การประชุมคราวต่อไป เป็นการ

ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญสมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ.2559 จะประกาศและเรียกประชุม
ตามก าหนดและแจ้งให้ทุกท่านทราบ   

  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                              ไพฤทธิ์ ตรัยรัตนสถิต                           ศิริโรจน์ บุญมั่น 
 (นายไพฤทธิ์ ตรัยรัตนสถิต)                 (นายศิริโรจน์ บญุมั่น) 

        เลขานุการสภา อบต.บ้านหาด     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
                               ฉลวย จงเจริญ                                  สุชาติ ดีประเสริฐ 
                            (นายฉลวย จงเจริญ)                        (นายสุชาติ ดีประเสริฐ) 

 กรรมการตรวจรายงานการประชุม          กรรมการตรวจรายงานการประชุม     
 

 


